

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 31 พฤษภาคม 2559

เรื่อง

1. ร่างระเบียบนโยบายเกษตรปี 59
2. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ปลอดภัย
3. เกษตรฯประสานพลังประชารัฐ ยกระดับปัจจัยผลิตมีคุณภาพ
4. ซีพีเอฟ จับมือ 4 ภาคี ตั้งศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงาน
ประมงแห่งแรกของไทยฯ
5. คอลัมน์ แมงเม้าท์เข้าสังคม
6. ถกร่างพ.ร.บ.คุมอาหารสัตว์7ฉบับ
7. ก.เกษตรเปิดหลักสูตรวิทยาการตัวคุณ
8. พท.จี้นายกฯทบทวนสิทธิพิเศษ อผศ.
9. เรื่องไกรยีน'บึกตุ้'ระงับจ้าง'อผศ.'
10. คอลัมน์ มุมข้าราชการ: นบส.84 (ต่อ)

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์
ไทยรัฐ
คมชัดลึก
กรุงเทพธุรกิจ
- ผู้จัดการรายวัน
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
มติชน
ไทยรัฐ

ร่างระเบียบนโยบายเกษตรฯปี59

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เปิดเผยถึงการดำเนินงานร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2559 ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว. เกษตรฯ เป็นประธาน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ มีสาระสำคัญในการปรับปรุงแก้ไข ร่างที่สำคัญ ๆ ได้แก่ 1.ขยายขอบข่ายการประกอบการเกษตรให้ครอบคลุมทุกภารกิจ 2.กำหนด ให้มีหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนปรับปรุงเพิ่มเติมหน่วยงานในสังกัด กษ. ในการรับขึ้นทะเบียน เกษตรกร 3.ให้เกษตรกรมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขได้เป็นรายสินค้า หรือรายครัวเรือน และ หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 4. กำหนดการสืบสภาพ และ 5. กำหนดให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการ เกษตรและสหกรณ์ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนเกษตรกร ในระดับจังหวัด

ด้านนายคมสัน จัญญพงษ์ รองเลขานุการ สศก. กล่าวเสริมว่า สศก. ยังได้ร่วมกับกรม ต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรฯ และเชิญหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(สรว.) หรือการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร ตามคำสั่ง กษ. ให้เป็นระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ซึ่งเห็นควรว่าต้องมีการปรับปรุงระเบียบ ในการปฏิบัติที่ขัดแย้งกันให้สามารถดำเนินการได้ และต่อไปจะพัฒนาเป็นโครงการความร่วมมือ โดยจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในวันที่ 13 มิ.ย.นี้ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล และ ให้มีฐานข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ทั้งนี้ การออกประกาศ ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผน พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2559 เป็นการออกประกาศ ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา.



ปลดภัย : นางสาวจรรยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ 25 จังหวัดเพื่อตรวจสอบโครงการเกษตรกรจริงๆ ทุกสิ่งปลดภัย พบว่ามีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าในแต่ละครั้งเฉลี่ย 57,800 บาทต่อครั้งต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 3 ล้านบาทต่อปี สินค้าที่นำมาจำหน่ายมีคุณภาพและเป็นสินค้าปลดภัย คิดเป็น 8% ส่วนที่เหลือ 19% บางส่วนอยู่ระหว่างการขอการรับรองมาตรฐาน.

เกษตรฯประสานพลังประชารัฐ ยกระดับปัจจัยผลิตมีคุณภาพ

เกษตรฯ ประสานพลังประชารัฐยกระดับปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รับดูแลปลูก 59/60 ผนึก 7 สมาคมการค้าปัจจัยการผลิต และธ.ก.ส. เปิด 5 ช่องทางหลัก ช่วยเกษตรกร ใช้จ่าย สารเคมีการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพ ในราคาเป็นธรรม พร้อมลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต หวังสร้างร้านค้าต้นแบบมาตรฐาน Q-Shop ขยายผลทั่วประเทศ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นับแต่ปี 2557 ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก จึงทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้ขาดรายได้ กระทั่งทำให้มีเงินลงทุนไม่มากพอ ดังนั้นรัฐบาลจึงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถลงทุนได้โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกร ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยมีหลักคิดสำคัญคือ เกษตรกรจะต้องได้รับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในราคาที่เป็นธรรม ในฤดูกาลผลิตใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร, กรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. ร่วมกับ 7 สมาคมการค้าปัจจัยการผลิต เร่งบูรณาการขับเคลื่อน “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” ตามนโยบายรัฐบาล โดย

มีแผนดำเนินการรองรับฤดูกาลผลิตปี 2559/2560 เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

รมว.เกษตรฯ เผยต่อว่า สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและสมาคมผู้ผลิตปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 7 สมาคม คือ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย, สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย, สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย, สมาคมคนไทยผู้ประกอบการธุรกิจเคมีเกษตร, สมาคมอารักขาพืชไทย, สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย และสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไทย ที่มีสมาชิกกว่า 238 บริษัทเอกชน ได้ขานรับ เพื่อเข้าร่วมโครงการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยการรับสมัครสมาชิก คอยติดตามให้คำแนะนำ และให้การรับรองการเป็นผู้ผลิตปัจจัยการผลิตคุณภาพ โดยกรมวิชาการเกษตร จะจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิตปัจจัยการผลิตคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกร สหกรณ์ และร้านค้าจำหน่ายสามารถสืบค้นได้ง่ายผ่านระบบแอปพลิเคชัน

“การพัฒนาต้นแบบความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิตตามแนวทางประชารัฐในพื้นที่แปลงใหญ่ ได้มีแผนเร่งหาหรือความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันเกษตรกรที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตคุณภาพ ภายใต้โครงการเกษตรแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งยังจะจำหน่ายสนับสนุนปัจจัยการผลิตคุณภาพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นต้นแบบความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด”

ซีพีเอฟ จับมือ 4 ภาค ตั้งศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาล แรงงานประมงแห่งแรกของไทยแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว



แนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยยังถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่ทุกภาคฝ่ายต้องเดินหน้าแก้ปัญหาพร้อมกัน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย

ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านยังมีความจำเป็นต่อภาคการผลิตในภาคการประมงและมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่น้อย

จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง 5 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย, ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้ร่วมมือกันก่อตั้งศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงแห่งแรกในประเทศไทยขึ้น ภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา ของ 5 ภาคว่า

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญในการเดินหน้าแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมประมงทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่าง ซีพีเอฟ ขณะเดียวกันการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวตามหลักมนุษยธรรมและมาตรฐานสากล

การจัดตั้งศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา มีวัตถุประสงค์หลัก 5 ประการ คือ 1. การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานต่างด้าวและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการให้บริการ คุ้มครอง ป้องกัน ผู้ที่เสี่ยงหรือผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 2. ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันการค้ามนุษย์ ในระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น 3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ เด็กต่างด้าว แรงงานต่างด้าวและครอบครัวได้เรียนรู้ อบรม และส่งเสริมอาชีพ 4. เป็นศูนย์ให้การดูแล พยาบาล คัดกรองโรคเบื้องต้น และประกอบศาสนกิจแก่กลุ่มแรงงานประมงต่อเนื่องและครอบครัวของแรงงานต่างด้าว 5. เป็นศูนย์ประสานงานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมของแรงงาน

นายสุชาติ จันท์ถักขณา ผู้จัดการศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลาและผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา กล่าวว่า ศูนย์นี้จะสามารถช่วยพัฒนาภาคในการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันการค้ามนุษย์ ในระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นให้มีประสิทธิผล ขณะเดียวกันยังช่วยยกระดับความเป็นอยู่และสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแรงงานประมงและประมงต่อเนื่อง

ทั้งสัญชาติ ไทย กัมพูชา พม่า และลาว ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และอำเภอใกล้เคียง รวมไปถึงกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์ กลุ่มเด็กต่างด้าวและครอบครัวสัญชาติ กัมพูชา พม่า และลาว บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลาและบริเวณใกล้เคียงกว่า 25,000 คน

“ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานภาคประมงที่ถูกกฎหมายและครอบครัว รวมไปถึงแรงงานผิดกฎหมายที่เดินเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเรา โดยมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามสมควรตามหลักมนุษยธรรม และไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน”

นายวุฒิชัย สิทธิปริตตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาแรงงานซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ดังนั้นจึงเห็นว่าการจัดตั้งศูนย์ตามคำแนะนำและความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งในภาครัฐและเอกชนจะเป็นก้าวแรกอันสำคัญต่อการเริ่มต้นในการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด โดยคำนึงถึงหลักพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนในระดับสากล อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานประมงที่ยั่งยืน และยังให้ความสำคัญไปถึงครอบครัวแรงงานประมง โดย ซีพีเอฟ มีส่วนสนับสนุนงบประมาณในระยะเริ่มต้นของการจัดตั้งศูนย์ ซึ่งในอนาคตหากการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จะมีการหารือเพื่อให้เกิดแนวทางการสนับสนุนจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น



การจัดตั้งศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา ดังกล่าวนับเป็นศูนย์แห่งแรกในประเทศไทยจะมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นสุดโครงการ เป็นเวลา 5 ปี (2558-2563) โดยคณะกรรมการศูนย์ฯ จะพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานแต่ละโครงการปีต่อปี และมีกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่ 5 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มลูกเรือประมง และแรงงานประมงต่อเนื่องจำนวน 3,565 คน, กลุ่มแรงงานที่เสี่ยงต่อการเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์จำนวน 20,000 คน, กลุ่มเด็กต่างด้าวอายุ 4-15 ปี จำนวน 50 คน, กลุ่มแรงงานสตรีจำนวน 1,200 คน และกลุ่มครอบครัวเด็กต่างด้าวจำนวน 320 คน โดยศูนย์แห่งนี้มีการจัดสรรพื้นที่เป็น 4 ส่วน เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ คือ ห้องเรียนสำหรับเด็กต่างด้าว, ห้องละหมาด, ห้องพยาบาล, ห้องเอกปะสงฆ์ซึ่งรวมถึงศูนย์ติดต่อประสานงาน, ห้องประชุม และห้องสมุด

อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายต่างมีความหวังว่า ผลสำเร็จของโครงการนี้จะเป็ต้นแบบในการขยายผลการดำเนินงานไปยังท่าเรืออื่นๆ ในประเทศไทยต่อไป

ที่มา: บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)



แมงแม่ที่เข้าสังคม

by ลาดิญาญา



****** ชาวคนไทยร่วมทำบุญกับมูลนิธิรามามาธิปิตีฯ ที่ **พรรณสิริ คุณากรไพบูลย์ศิริ** เป็นหัวเรือใหญ่ในการระดมทุนสร้าง **สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์** พร้อมยืนยันว่า พลังแห่งการให้ที่ไม่สิ้นสุดของคนไทยนั้นยิ่งใหญ่จริงๆ ซึ่งก่อสร้างไปมากกว่า 70% คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีหน้า เป็นส่วนหนึ่งด้วยการซื้อเสื้อยืด **“คำทำให้...ไม่สิ้นสุด”** คอลเลกชัน **“Eternity Love Eternity Giving”** ตัวละ 199 บาท ที่มูลนิธิรามามาธิปิตีฯ หรือร่วมบริจาคได้ที่ www.ramafoundation.or.th

****** **พนิดา เอี่ยมศิริพกุล** แห่งสำนักพิมพ์ยาหยี ดวงคู่ลูกสาว **ต.ญ.ชื่นใจ ภูมิรัตน** มาเปิดตัวหนังสือ **“I Heart You Baby journal & book”** ที่ได้ 3 คุณแม่กลุ่ม Babymoon **พีช-สิตมณ ผลดี, เพา-พิมพ์พร อุเอโนะ** และ **ปุ่น-ศิลา โทแวน** จับมือแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงลูกออกมาเป็นหนังสือกึ่งไดอารี่ให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ได้บันทึกประสบการณ์มหัศจรรย์ของลูกน้อยตัวเองในฉบับแรก 2 มิ.ย.นี้ ป้ายโม่งครึ่ง ในงาน Thailand Baby & Kids Best Buy ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์

****** เซเลบสาวนักแต่งเพลง **ลินา-ภัคศรณ์ ลินุตพงษ์** แอบหนีหวานใจ **ปี-พีระพัฒน์ เถรว่อง** มาเที่ยวชมงาน **เดอะมอลล์ พุกขาสยาม ครั้งที่ 17** คอนเสิร์ต **“Vintage Garden”** สัมผัสสวนสไตล์วินเทจของหนุ่มวงพุกขาสยามก๊วน แดมของตกแต่งบ้านให้เลือกช้อปปิ้งมากมาย วันนี้-5 มิ.ย.นี้ ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ

****** ได้เสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากรุ่น 1 จนต้องเปิดต่อรุ่น 2 **อนันต์ อัศวโภคิน** ประธานกรรมการบริหาร บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ร่วมกับ **มหาวิทยาลัยชัยชินวัตร** เปิดหลักสูตรการอบรมระยะสั้น **“The NEXT Real รุ่น 2”** โดยนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้า สัมผัสเรียนได้ตั้งแต่วันนี้-10 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียดที่ <http://thenext.siu.ac.th> โทร. 0-2650-6018

****** **โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ** ออกนุทนาการ **“เวตติ้งแฟร์ 2559”** สำหรับผู้ที่คู่บ่าวสาวที่กำลังมองหาสถานที่จัดงานฉลองวิวาห์สุดหรู แบบครบวงจร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยฝ่ายชายและฝ่ายจัดเลี้ยงมีอาหารที่ประดับประดาด้วยดอกไม้ P79 เวตติ้งแฟร์ 2559 ศูนย์ฯ สิริกิติ์ 2-5 มิ.ย. 59 เวลา 11.00-21.00 น.

****** **ธีรภัทร ประยูรสิทธิ** ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ **สุพัตรา จิราธิวัฒน์** รองประธานอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ร่วมเป็นประธานเปิดงาน **นิทรรศการศิลปะชุด “รักษ์ธรรมชาติ”** จาก 3 ศิลปิน **วิชรินทร์ ภูมิจิตร์** **เอานก พยุงตัน** และ **จรัญญา ปัญญาเมธีรัตน์** รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปร่วมสมทบทุนแก่ **“มูลนิธิสืบนาคะเสถียร”** 1 มิ.ย. 59 ทกโม่งเย็น ณ ลีออบบี้ ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์.

ถกร่างพ.ร.บ.คุมอาหารสัตว์7ฉบับ

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า มีการพิจารณาร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 อื่น ๆ อีก 7 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 2. ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 3. ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ปริมาณการใช้และเงื่อนไขการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์ พ.ศ. ... 4. ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุวัตถุที่ห้ามใช้เป็นภาชนะบรรจุ และการใช้ภาชนะบรรจุ อาหารสัตว์เพื่อขาย พ.ศ. ... 5. ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ และสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์เพื่อขาย พ.ศ. ... 6. ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ พ.ศ. ... และ 7. ร่างระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ กรณีเลิกกิจการผู้รับใบอนุญาต ไม่ต่อใบอนุญาต หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาต พ.ศ. ...

ก.เกษตรเปิดหลักสูตรวิทยาการตัวคูณ

นายโอกาส กลั่นบุศย์ รองปลัด ต่อไป
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในการจัดอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
อบรมหลักสูตรวิทยาการตัวคูณด้านการป้องกัน กับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันและ
และปราบปรามการทุจริต ณ โรงแรมเอสดี ปราบปรามการทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
อเนกวิ กทม. เมื่อวันก่อน กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติและการดำเนิน
ชั้นเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทั้งในด้านความ ชีวิต ตลอดจนถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
มั่นคงของชาติ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ถ่ายทอดให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ของ
และสังคม ซึ่งสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัย โดย ตนเองต่อไปได้
เฉพาะความรู้ ความกลัว หรือความเข้าใจ โดยมีบุคลากรของส่วนราชการระดับ
ผิดๆ เกี่ยวกับทุจริต จึงมีความจำเป็นที่จะ กรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตร
ต้องดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร และสหกรณ์ หน่วยงานละ 2 คน และตัวแทน
วิทยาการตัวคูณด้านการป้องกันและปราบปราม ของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง สังกัด
การทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและ และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สหกรณ์ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ หน่วยงานละ 1 คน ที่รับผิดชอบด้านการ
ถ่ายทอดความรู้ เสริมสร้างความตระหนัก ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือเป็น
ถึงการร่วมมือกันของทุกฝ่ายเพื่อป้องกัน เครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
และปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงาน เข้ารับการอบรม.

นายกฯแข็ง! ยังไม่ให้ประชุมพรรค

ทหารเรียกเกรียงเข้าค่าย ให้ชวนคนไปลงประชามติ

“บิ๊กตู” ลั่น ยังไม่ถึงเวลาปล่อยผีพรรคการเมือง
ทำกิจกรรม อ้างฐานข่าวบ่งชี้คลื่นลมยังไม่สงบ
ปลดล็อกให้ไปนอกไม่เกี่ยวประชามติ ★ มีต่อหน้า 6

นายกฯแข็ง! ☆ ต่อจากหน้า 1
“บิ๊กป้อม” ยังไม่มีข้อแลกเปลี่ยน ประชุมพรรค
ทำไม่ได้หัวแป้น “วิษณุ” ย้ำผ่อนให้แล้วต้องไม่เกิด
วิกฤติใหม่ “อภิสิทธิ์” ติ้อคลายกฎเหล็กขอประชุมพรรค
“เปิง” แห้งอีกปล่อยตัวนักโทษการเมืองได้รับเสียง
แข็งข้อแน่ ผบ.มทบ.22 เรียก “เกรียง กัลป์ตินันท์”
พร้อมลูกชาย-ลูกสะใภ้เข้าค่าย เจ้าตัวมีเงินเข้าค่าย
เป็นผู้มีอิทธิพลได้ใจ ผบ.โคกกล่อมช่วยตีปี๊บประชามติ
“อิงลิชแมน” ขยับอีก พบแฟนเพจที่บึงกาฬ “มีชัย”
เขี่ยพวกคิดมากกล่าวหาใช้กลไกรัฐขึ้นนำ หัวหน้า
ปชป.ชี้แยกยกค่าว่าขึ้นกับอธิบาย ร้องผู้ตรวจการฯ
ส่งศาล รธน.ตีความร่าง รธน.

หลังจากฝ่ายการเมืองเรียกร้องกดดัน ขอให้
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปลด
ล็อกเพิ่มเติม โดยอนุญาตให้พรรคการเมืองทำ
กิจกรรมและเรียกประชุมพรรคได้นั้น ล่าสุด พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คสช. ประกาศชัดเจนว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะผ่อนผันให้
“บิ๊กตู” ปลดล็อกไม่เกี่ยวประชามติ
เมื่อเวลา 12.15 น. วันที่ 30 พ.ค.ที่ทำเนียบ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ให้สัมภาษณ์ถึงการผ่อนคลายนโยบาย คสช. ให้บุคคล
ที่ไม่มีคดีในศาลสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

ว่ากรณีดังกล่าวไม่มีโครงการคั่นได้อยู่แล้วเพราะ
ทำเพื่อคนไทย ประเทศไทย ใครไม่เห็นชอบด้วย
ก็ไปแสดงความคิดเห็นในช่องทางที่สร้างสรรค์เรื่อง
นี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2557 เมื่อเห็นว่านาน
แล้วจึงผ่อนคลายนโยบาย ไม่เกี่ยวกับประชามติ ไม่เกี่ยว
กับอะไรทั้งสิ้น ทุกคนอยากให้อ่อนคลาย ก็ทำให้
จะต้องให้ใครมากำหนดกฎเกณฑ์ประเทศคุณหรือ
เราก็ทำตามพันธสัญญาโลกอยู่แล้ว

ลั่นยังไม่ปล่อยผีพรรคทำกิจกรรม
ผู้สื่อข่าวถามว่าฝ่ายการเมืองอยากให้อ่อนคลาย
เรื่องกิจกรรมทางการเมืองเพิ่มเติม พล.อ.ประยุทธ์
ตอบว่า ยังไม่ผ่อน ยังไม่ถึงเวลา นักการเมือง
เปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างหรือยัง พรรคไหนที่ยังไม่
เปลี่ยน เมื่อถามว่าก่อนการทำประชามติประมาณ
1 เดือนจะพิจารณาผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมหรือไม่ พล.อ.
ประยุทธ์ตอบว่า ยังไม่รู้ ดูสถานการณ์ก่อน ถ้ามัน
วุ่นวายขึ้นมาแล้วเลือกตั้งไม่ได้ ก็โทษคนอื่น คิด
สงบนานบ้าง คนทำทุกอย่างให้เกิดความสงบเรียบร้อย
เพื่อเดินไปตามโรดแมป แต่ถ้ามุ่งหมายจะล้มทุก
อย่างที่ตนทำอยู่ แล้วจะอยู่ตรงไหนกัน

อ้างฐานข่าวบ่งชี้คลื่นลมยังไม่สงบ
เมื่อถามว่าแสดงว่ามีอะไรหรือไม่ จึงไม่พิจารณา
ให้พรรคการเมืองจัดกิจกรรมได้ พล.อ.ประยุทธ์
ตอบว่า ล็อกต้องไปถามว่าทำอะไรบ้าง วิเคราะห์เอง

ได้ไม่ใช้หรือ เอาแค่ที่เขาเขียนในโซเชียลมีเดีย กับ
การให้ข่าวตามสื่อ ตรงนี้วิเคราะห์กันให้ออก ตนก็
วิเคราะห์ตามข้อมูลฐานข่าวที่มีอยู่ยังไม่หยุด ไม่ได้
มองเป็นศัตรูไม่เช่นนั้นคงลงโทษหมดแล้ว ไม่ให้
เคลื่อนไหวขนาดนี้หรือออก แต่ก็ไม่เห็นในสิ่งที่ตนทำ
ดีให้ยั่งยืนยันในสิ่งที่เขาทำมาตลอดว่าถูกต้อง โดย
ไม่คำนึงถึงข้อกฎหมายและวิธีบริหารจัดการที่ถูกต้อง
ในฐานะผู้บริหาร ทำให้ถูกก็ยังไม่ยอม แล้วต่อไป
จะเกิดขึ้นเยอะกว่าเดิมหรือไม่ในรัฐบาลต่อไป ตน
ห่วงมากกว่าคนไทยทุกคน ล็อกไม่ห่วงหรือ วันนี้
ทำทุกอย่างให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพมากขึ้นกฎหมาย
มีผลบังคับใช้อย่างเที่ยงธรรมเป็นธรรมที่อ้างว่าไม่
เป็นธรรมก็ฟ้องมา

ดึงสังคมต้องร่วมกันรับผิดชอบ
เมื่อถามว่าบอกได้หรือไม่ว่าจะไม่มีนักการเมือง
หนีคดีทุจริตไปต่างประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า
จะไปปรับประกันได้อย่างไร ต้องไปถามคนที่อยู่ในคดี
พอไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศก็คืนเงินให้เขาออก
ถ้าเขาหนีไปก็อย่ามาโทษ จะเอาทุกอย่างในเวลา
เดียวกันไม่ได้ คุณไม่ให้โอกาสคนทำงาน แต่จะ
เรียกให้อีกข้างมันก็เป็นอย่างนี้ ก็แลกเอา อย่ามา
ถามว่าเขาจะหนีไหม ไม่ได้อนุญาตให้เขาหนีอนุญาต
ให้ไปต่างประเทศตามที่เรียกร้อง ไปเยี่ยมญาติ ให้
เสรี แต่ถ้าเขาหนีไม่ใช่เรื่องของตน ก็ต้องใช้กลไก
กฎหมายอินเตอร์โพลตามจับตัวมา สุดแล้วแต่
ต่างประเทศจะร่วมมือหรือไม่แล้ววันนี้ไปสร้างความ
บิดเบือนไปเยอะแยะเต็มไปหมดข้างนอก แล้วสื่อ
ก็ไปปล่อยตาม

โอดตามไล่ปิดปากบนเวทีโลกยก
เมื่อถามย้ำว่านักการเมืองจะไปพูดเรื่อง
ประชาธิปไตยหรือสถานการณ์การเมืองของไทยใน
เวทีโลกได้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า จะตาม
ไปห้ามได้ไหม อยากจะพูดก็พูดไปแล้ว นับถือคน

เหล่านี้ก็ตามใจเมื่อถามว่าถ้าไปพูดแล้วมีผลกระทบ จะพิจารณาทบทวนเป็นกรณีๆไปหรือไม่ พล.อ. ประยุทธ์ตอบว่า ไม่รู้ ยังไม่ขอพูดตรงนี้ เป็นเรื่อง ฝ่ายความมั่นคงอยู่ทุกอย่างโยนมาที่รัฐบาลหมด ไม่รู้ทำอะไรก่อนหลัง ไม่ต้องการเข้าร่าเขียนมัน ก็เป็นอยู่อย่างนี้คนไทยทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ ต้องกระจายความรับผิดชอบ ไม่ใช่มุ่งแต่กระจาย อำนาจแต่ความรับผิดชอบไม่มีมันจะละไปกว่าเดิม ต่อให้เขียนกฎหมายอย่างไร ปฏิบัติจริงก็ยังเป็น แบบเดิม เพราะคนไม่เปลี่ยนแปลง

“บิ๊กป้อม” ยืนยันไม่มีข้อแลกเปลี่ยน

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์- สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าว ว่า การปลดล็อกให้นักการเมืองที่ไม่มีคดีติดตัว เดินทางไปต่างประเทศเป็นไปตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. พิจารณาและ ผ่อนปรนให้ เพราะเห็นว่ามันนานแล้ว และทุกคน รู้ว่า คสช.มีความต้องการอะไร การผ่อนปรนให้ นักการเมืองครั้งนี้ไม่มีข้อตกลงเรื่องการเคลื่อนไหว ทางการเมืองส่วนจะไปเคลื่อนไหวในต่างประเทศ หรือไม่เป็นเรื่องของบุคคลที่คิดจะทำอะไรให้ประเทศ บ้าง ขณะที่ คสช.ทำทุกอย่างให้ประเทศและประชาชน ไม่กังวลกับรายชื่อคนที่เราปลดล็อกเนื่องจาก คสช. มีความไว้วางใจอย่าไปแบ่งแยกเป็นคนนั้นคนนี้ นักข่าว ก็อย่าไปแบ่งฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายนี้ ไม่ต้องถามจบแล้ว ผ่อนปรนก็คือผ่อนปรน และอย่าไปคิดว่าเป็นการ ชักศึกเข้าบ้าน ถ้าคิดแบบนี้จะทำให้มีเรื่องอยู่เรื่อย ขอให้คิดในทางที่ดีบ้าง ดังนั้นไม่ต้องห่วง

ประชุมพรรคทำไม่ได้หวั่นป่วน

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ขอย้ำว่าไม่ได้มีใคร มากัดดันเราเป็นการตัดสินใจโดยหัวหน้า คสช.เอง เราไม่ได้ใจดีที่ปลดล็อกให้นักการเมืองเพราะ 2 ปี ที่ คสช.เข้ามาบริหารประเทศ ทุกคนเห็นหมดแล้ว ว่าเราต้องการทำอะไร ส่วนข้อเสนอของฝ่ายการเมือง หลายพรรคต้องการให้อนุญาตเปิดประชุมพรรค และเคลื่อนไหวทางการเมืองได้นั้น ขอย้ำว่าทำไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องภายในประเทศ ถ้าปล่อยให้ทำจะส่ง ผลให้ประเทศชาติและประชาชนเกิดความสับสนอาจ นำไปสู่ความขัดแย้งและความวุ่นวายได้ คิดว่าเป็น แบบที่ก็ได้อยู่แล้ว เมื่อถามว่าต้องรอให้มีรัฐธรรมนูญ หรือการเลือกตั้งหรือไม่ถึงจะประชุมพรรคได้ พล.อ. ประวิตรตอบว่า ไม่รู้ ต้องไปถามคนที่รู้

ผ่อนให้แล้วต้องไม่เกิดวิกฤติใหม่

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าว ว่า ข้อเรียกร้องของฝ่ายการเมืองให้เพิ่มเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นนั้น ตนรับทราบ แต่ไม่รู้อะไร เป็นไปได้แค่ไหน เพราะเป็นเรื่องของ คสช. เขา คงพิจารณาแล้วอะไรผ่อนให้ก็ได้ผ่อนให้ ต่อไปคงมี อีกแต่คงไม่มาบอกว่าจะผ่อนอะไร คสช.คงพิจารณา ตามจังหวะที่เหมาะสมว่าจะมีผลข้างเคียงอย่างไร ต้องระวังไม่ให้แกวักแกวักแล้วทำให้เกิดวิกฤติใหม่ วันนี้ คสช.ต้องการความมั่นใจว่าแกวักแกวักจะไม่ เกิดวิกฤติใหม่ เพราะเชื่อว่าจะมีวิกฤติใหม่ มันมี ข้อมูลอยู่ บางเรื่องตอนนี้ยังไม่แรง แต่อนาคตอาจ แรงกว่าเดิมได้ แต่ไม่ขอระบุว่าเรื่องอะไร พูดไป จะกลายเป็นมีคู่กรณีขึ้นมา เมื่อถามว่าฝ่ายการเมือง เรียกร้องให้มีการประชุมพรรคเพื่อเตรียมการสำหรับ เลือกตั้ง นายวิษณุตอบว่าการประชุมพรรคเป็นอีก เรื่องหนึ่ง แต่อย่าเพิ่งเตรียมอะไรตั้งแต่ตอนนี้ ต้องดูก่อนว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ จากนั้นต้อง ออกกฎหมายลูก ยังมีเวลาเตรียมการเลือกตั้ง 5 เดือน การผ่อนปรนต่างๆต้องเกิดขึ้น การเตรียม การระหว่างนั้นคงทัน

☆ มีต่อหน้า 12

นายกฯแข็ง! ☆ ต่อจากหน้า 6

ต้องขังนำนักดูข้อดีข้อเสีย

เมื่อถามอีกว่าฝ่ายการเมืองอ้างว่าการประชุม พรรคจะมีส่วนต่อภารลงประชามติของประชาชน นายวิษณุตอบว่า มันคงมีเหตุผลอยู่ คสช.ต้องขัง นำหนักกว่าได้กับเสียอะไรจะมากกว่ากัน เพราะเมื่อ เปิดแล้วจะกลายเป็นเปิดแบบไม่มีขอบเขต บาง พรรคบางกลุ่มอาจไม่มีปัญหาแต่บางกลุ่มจะอาศัย ตรงนี้ทำกิจกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิด ปัญหาใหม่ วันนี้ยังไม่ผ่อนคลายทั้งหมดเพราะยัง ไม่สามารถจัดการตรงนี้ได้เมื่อถามถึงการลงพื้นที่ ที่แจ้งร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามพ่วงของครุ. ก. ข. และ ครุ.ค. รองนายกฯตอบว่า ไม่ได้หวังว่า จะได้ผลอะไรมากนัก แต่คงดีกว่าไม่ทำอะไรเลย เพราะระหว่างที่ครุ.ก. ไปอธิบาย ครุ.ข. อาจล้มเลิก ที่รับการอบรมมาแล้ว แต่อย่างน้อยดีกว่าไม่มีการ พูดอะไร เนื่องจากบรรยากาศจะเงียบไปเลย

คือคลายกฎเหล็กประชุมพรรค

ที่รัฐสภา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ถูกต้อง บ้างจะกลับคืนสู่ภาวะปกติเต็มที่ ต้องผ่อนคลายข้อ จำกัดค่อนข้างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนข้อเรียกร้องขอ ให้พรรคการเมืองเคลื่อนไหวทำกิจกรรมนั้น เห็น ว่าควรพิจารณาได้แล้วมีหลายเรื่องที่พรรคการเมือง ควรทำ ไม่ควรมองว่าพรรคการเมืองทำกิจกรรมแค่ เลือกตั้งเท่านั้น โดยเฉพาะยุคที่กำลังปฏิรูปพรรค

การเมือง จำเป็นต้องเปิดโอกาสให้ประชุมหรือทำ กิจกรรมต่างๆได้ แต่ถ้ายังกังวล คสช.สามารถ กระทบกติกาได้ไม่คิดว่าจะมีพรรคใดอยากก่อความ วุ่นวาย ไม่มีใครคิดทำอยู่แล้ว พวกที่ไปวนคงไม่ ใช่ว่าที่ที่เป็นทางการ หากห้ามไม่ให้ทำเขาก็ต้อง แอบทำ จึงควรแยกแยะดีกว่า ถ้าต้องการปฏิรูป พรรคการเมืองต้องมีเวลาให้ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง พอสมควร คสช.ควรปลดล็อกตอนนี้ดีกว่าเนื่องจาก หน้าทีของพรรคการเมืองมีหลายเรื่อง ทั้งนโยบาย และโครงสร้างพรรค การให้พรรคการเมืองเริ่มต้น ได้หลังจากที่จะเลือกตั้งแล้ว คงทำอะไรไม่ได้ แต่การ บริหารจัดการเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งก็หมดเวลาแล้ว แต่ถ้าคิดว่าพรรคการเมืองมีหน้าที่มากกว่าการเลือกตั้ง ควรปรับโครงสร้างเพื่อรองรับบทบาทที่ควรเป็น

“ปิ้ง” แหย่ปล่อยตัวนักโทษการเมือง

ทางด้านนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตร มว.ต่างประเทศ และแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าว ว่าการที่ คสช.จะอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ แต่ยังไม่อนุญาตให้มีการประชุมพรรคการเมืองนั้น ไม่มีอะไรน่าแปลกใจ น่าตื่นเต้น หรือน่าดีใจ ใน สายตาของต่างชาติที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ในไทย ไม่มีใครออกมาแสดงความยินดีแม้แต่ประเทศเดียว แต่ถ้า คสช.ประกาศปล่อยตัวนักโทษการเมือง หรือ ประกาศยกเลิก หรือนิรโทษกรรมในความผิดต่างๆให้ แก่ประชาชน นักศึกษา นักวิชาการ และนักการเมือง ที่มีข้อหาที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง และ ความเห็นต่างที่เกิดขึ้นในอดีต เชื่อได้ว่าต่างชาติจะ ออกมาแซ่ซ้องสรรเสริญ ความเชื่อมั่นจะกลับคืนมาทันที ภาพลักษณ์ คสช.จะดูดีขึ้นทันที พล.อ.ประยุทธ์ อาจได้รับคำชื่นชมก็ได้ ถ้าไม่เชื่อให้ทดลองดู แค่ออกปากก็ได้

พท.เมินไม่เคยกราบกรานร้องขอ

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการ พรรคเพื่อไทยกล่าวว่า ถ้ามีวิสัยทัศน์ทำให้บ้านเมือง เป็นปกติ สร้างความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ ก็ควรทำให้บ้านเมืองเป็นธรรมชาติอย่าโทษพรรค การเมืองและนักการเมืองว่าทำให้บ้านเมืองผิดปกติ บั่นป่วนวุ่นวาย ต้องอภัยไว้ เพราะ 2 ปีที่ผ่านมา เป็นเครื่องชี้ชัดว่าพรรคการเมืองอยู่ในความสงบ ไม่ได้ทำอะไรที่จะก่อให้เกิดจลาจลเหมือนที่มีการ สร้างขึ้นก่อนการปฏิวัติ พรรคเพื่อไทยดำเนินกิจกรรม ในแนวทางประชาธิปไตย ซึ่งเป็นแนวทางสันติ ผู้ไม่มีอาวุธไม่สามารถล้มผู้มีอาวุธได้ เว้นแต่จะ ทำลายศรัทธาด้วยตัวเอง เพราะสนิมเหล็กเกิดแต่ เนื้อในตน โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

เราไม่ได้กราบกรานอ่อนน้อมขอสิ่งที่ควรได้เพราะเลยเวลานานแล้ว

ผ.มทบ.22 เรียก “เกรียง” เข้าค่าย

วันเดียวกัน เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.ธีรชัย วัชรินทร์ชัย ผู้บัญชาการกรมพลทหารบกที่ 22 (ผ.มทบ.22) ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี ได้เชิญนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รักษาการรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีต ส.ส.อุบลราชธานี พร้อมด้วยนายวรสิทธิ์ และนางพิทยา กัลป์ตินันท์ ลูกชายและลูกสะใภ้ เข้าพบเพื่อพูดคุยถึงนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลของรัฐบาลที่ห้องประชุมมทบ.22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสมคิด เชื้อคง นายปัญญา จินตเวช และนายสมบัติ รัตโน อดีต ส.ส.อุบลราชธานี ไปคอยให้กำลังใจ

เจ้าตัวจริงเข้าค่ายเป็นผู้มีอิทธิพล

ต่อมานายเกรียงเปิดเผยถึงการเข้าพบ ผ.มทบ.22 ว่า ทหารได้โทรศัพท์มานัดหมายตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา แจ้งว่าพวกตนเข้าค่ายเป็นผู้มีรายชื่อกลุ่มผู้มีอิทธิพล 16 ด้าน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย จึงปฏิเสธไปว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะเป็นเพียงอดีต ส.ส. ระยะหลังก็ไม่ได้ทำอะไร อยู่แต่บ้านเฉยๆ ผ.มทบ.22 ยังกล่าวกับตนว่า ผู้กว้างขวางรู้จักคนมากกับผู้มีอิทธิพลมันใกล้เคียงกันมาก ถ้าไม่มีก็แล้วไป ก็ไม่รู้ว่าไปเข้าค่ายเป็นผู้มีอิทธิพลด้านใด จากนั้น ผ.มทบ.22 พูดถึงร่างรัฐธรรมนูญว่าตนรู้จักชาวบ้านเยอะให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาลงประชามติก็ไม่กล้าพูดอะไรมากกับประชาชนเพราะเกรงจะเป็นการซ้ำๆ หลังพูดคุยกันราว 1 ชั่วโมง ได้ลงชื่อในเอกสารว่าได้เข้ามาพบตามนัดหมายแล้วจึงเดินทางกลับบ้านตามปกติ

“ยิ่งลักษณ์” พบแฟนเพจที่บึงกาฬ

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีนำคณะอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย พบประชาชน จ.บึงกาฬ ตามโครงการ “5 เหตุผลที่นายกษฯยิ่งลักษณ์ต้องมาจังหวัดฉะเชิงเทรา” หลังเปิดแฟนเพจเฟซบุ๊ก ให้ร่วมโหวตลงคะแนนเลือกผ่านแอปพลิเคชันไลน์ส่วนตัว ซึ่ง จ.บึงกาฬ มีคะแนนโหวตสูงสุด โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์และคณะ แวะรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านอ้วนลาบเปิด อ.เมืองบึงกาฬ จากนั้นเดินทางไปทำบุญที่วัดเจติยาศรีวิหาร หรือวัดภูทอก บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล และกราบอธิษฐานจุดพลูจวนภูเขงู พร้อมกราบนมัสการหลวงปู่แยง สุขกาโม เจ้าอาวาสวัดเจติยา-

ศรีวิหาร โดยมีประชาชนรอบมอดอกไม้ให้กำลังใจจำนวนมาก จากนั้นแวะที่ร้านอิมมม บริเวณหน้าโรงเรียนบึงกาฬและพบปะทักทายแฟนเพจ โดยมีนักเรียนประมาณ 1,000 คน ที่กำลังทำกิจกรรมอยู่ต่างทักเข้ามาทักท้วงด้วยความดีใจ พร้อมขอถ่ายรูปและเซลฟี่อย่างสนุกสนานเสร็จแล้วจึงเดินทางกลับกรุงเทพฯ มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า 300 นาย ดูแลรักษาความปลอดภัย

“พระองค์โฮม” ถวายสักการะ ร.7

เมื่อเวลา 16.15 น. ที่รัฐสภา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพวงมาลาส่วนพระองค์ ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา 1 เนื่องในวันพระสถิตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) พร้อมสมาชิก สนช. สมาชิก สปท. ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รอรับเสด็จ

☆ มีต่อหน้า 13

☆ ต่อจากหน้า 12

นายกษฯแข็ง! “มีชัย” เยี้ยพวกคิดมากกลไกรัฐชั้นนำ

ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีการใช้กลไกรัฐลงพื้นที่ซึ่งแข็งข้อที่ร่างรัฐธรรมนูญ อาจเข้าข่ายเป็นการซ้ำๆ ให้รับร่างรัฐธรรมนูญ ว่าสิ่งที่กรธ.เขียนมาแต่สิ่งดีที่ทั้งนั้น หากบอกว่าเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญไม่ดีคงผิดธรรมชาติ ส่วนคนที่เห็นว่าไม่ดีก็ต้องออกมาบอกว่าไม่ดี เป็นสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่มีใครห้าม แต่หากพูดผิดหลักความจริงหรือถ้าพูดผิดโดยเจตนาอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายประชามติได้ สิ่งที่บางฝ่ายกังวลว่าการใช้กลไกรัฐชี้แจงถือเป็นการซ้ำๆ นั้นเป็นความทุกข์ของคนคิดมาก ไม่ว่าจะทำอะไร สำหรับการลงพื้นที่ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่สีแดงดำเนินการตามปกติไม่มีการขอคำสั่งเจ้าหน้าที่ให้ดูแลแต่อย่างใด ขณะที่ กรธ.ก็รักษามารยาท ไม่เคยไปบอกทำให้รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

ปชป.ห่วงแยกยากขึ้นักบออธิบาย

ด้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า รู้สึกห่วงใยคนเห็นต่างที่

ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเนื้อหาสาระร่างรัฐธรรมนูญเพราะเป้าหมายสุดท้ายคือการให้รัฐธรรมนูญและกระบวนการเป็นที่ยอมรับ หากมีประเด็นทำให้เกิดคำถามจะไม่เป็นผลดี จึงต้องระวัง โดยเฉพาะการใช้กลไกรัฐที่อ้างว่าอธิบายสาระร่างรัฐธรรมนูญทั้งที่ในทางปฏิบัติยากที่จะแยกระหว่างการอธิบายหรือการบอข้อดี โดยธรรมชาติคนเขียนรัฐธรรมนูญคงไม่บอข้อเสีย และวิทยากรที่ไปบรรยายเนื้อหาสาระก็รับเนื้อหาสาระจากผู้เขียนเพียงฝ่ายเดียว จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้กลไกรัฐที่เสี่ยงให้เกิดความรู้สึกว่ามี การซ้ำๆ จากเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดคำถามในการทำความเข้าใจว่าเป็นธรรมหรือไม่ ยกตัวอย่างการชี้แจงคำถามพ่วงต้องชี้แจงได้แค่ว่าการเปิดโอกาสให้ ส.ว.เลือกนายกษฯ พูดได้แค่ 2 ประโยคก็จบไม่สามารถไปชี้แจงว่าเหตุผลใดต้องให้ ส.ว.มาเลือกนายกษฯ หรือ ส.ว.มาเลือกนายกษฯแล้วจะดีหรือไม่ดีอย่างไร จะเกิดคำถามว่าแบบนี้จะดีหรือไม่ เพราะมีคนที่ไม่เห็นด้วยไม่มีโอกาสไปชี้แจง

“วัชร” จับเท็จ “อมร” พุดหลอกหลวง

นายวัชร เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า กรณีที่นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรธ. ยืนยันว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดีกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 40 และปี 50 และไม่ได้ตัดสิทธิการเรียนฟรีนั้น คำกล่าวของนายอมรเป็นความเท็จที่ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีกว่าฉบับปี 40 ปี 50 อย่างน้อยเรื่องการให้สิทธิและเสรีภาพน้อยกว่าแน่นอน และยังมียกหลายประเด็น อาทิ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สิทธิการเรียนฟรีขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เรื่องการรักษาพยาบาลสำคัญที่สุดคือ ส.ว.เดิมยังให้ประชาชนเลือกได้จังหวัดละคน แต่ฉบับใหม่ ส.ว. 250 คนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแม้แต่คนเดียว จึงชัดเจนว่าส่งผลกระทบต่อสิทธิประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่เด็กนักเรียน คนชรา การรักษาพยาบาล จนถึงสิทธิทางการเมือง นายอมรรู้ทั้งรู้แต่ไม่พูดกลับจงใจกล่าวเท็จหลอกหลวงประชาชน มีจรรยาบรรณหรือธรรมภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่บ้างหรือไม่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ควรแนะนำ กรธ. ให้พูดความจริง ตรงไปตรงมากับประชาชนจะดีกว่า หากนายอมรยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรม นายมีชัยควรส่ง กรธ. ท่านอื่นที่พูดความจริงมากกว่าไปทำหน้าที่แทน ก่อนที่ประชาชนจะหมดศรัทธามากไปกว่านี้

นปช.ส่งเทียบเชิญ กกต.ให้ความรู้

อีกด้านที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) นำโดยนายสมหวัง อัสราสี นายธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ์ เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต. ผ่านนายพลวัฒน์ วีระดิษฐ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ กกต. เพื่อเชิญ กกต. หรือตัวแทน กกต. ไปให้ความรู้กับ

อาสาสมัครของ นปช. ในวันที่ 5 มิ.ย. ที่จะเปิด ศูนย์ปราบโกงประชามติ ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล ลาดพร้าว โดยนายธนาวุฒิกุลว่า นปช.ต้องการ ให้การออกเสียงประชามติครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส แต่กังวลว่าจะมีการ โกงเกิดขึ้น จึงต้องการให้ กกต. ส่งวิทยากรไปร่วมอบรมให้คำแนะนำ อะไรทำได้ ไม่ได้ เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาให้ กกต.

กกต.ฟ้องคดีจี้ถอดเข้าประชุมน้อย

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารสถานี ดิจิตอลทีวีจำนวน 19 ช่อง ว่า มีผู้บริหารสถานีมา เพียง 10 ช่อง อาจเกิดจากการแจ้งไปกะทันหันทำให้ ไม่สามารถมาร่วมได้ จึงนัดหมายประชุมอีกครั้ง วันที่ 6 มิ.ย.นี้ โดย กสทช.จะนำเรื่องเข้าที่ประชุม กรรมการนโยบายเพื่อหารือถึงการขอความร่วมมือ กับสื่อดิจิทัลอย่างเข้มงวด แต่ถ้าไม่ให้ความร่วมมือ ก็ไม่กระทบต่อการรณรงค์ประชามติ เพราะเดิม ตั้งใจขอความร่วมมือเฉพาะสื่อหลักเท่านั้น แต่ กสทช. กับสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลประสงค์ จะมาร่วมเอง ส่วนกรณี นปช.ขอวิทยากรจาก กกต. ไปให้ความรู้เป็นสิ่งดีจะได้ช่วยกันสอดส่อง แต่การ มาขอให้ กกต.บางท่านไป ลงบังคับไม่ได้แต่ถ้าจะ ส่งตัวแทนมาคุยที่สำนักงาน กกต. ก็พร้อม เมื่อถาม ว่า นปช.เป็นห่วงกรณีแจ้งของ กกต.เพราะกฎหมาย คุ้มครองให้ไม่เข้าข่ายเป็นการชี้แนะ นายสมชัยตอบ ว่า กกต.ชี้แจงได้เพียงเนื้อหาว่ารัฐธรรมนูญ จะ ไปพูดว่าให้รับหรือไม่รับไม่ได้ ซึ่งการชี้แจง กกต. ก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย

ร้องผู้ตรวจการฯส่งตีความร่าง รธน.

ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เครือข่าย ประชาชนปกป้องประเทศ นำโดยนางบุษยามาศ รักสยาม ยื่นเรื่องถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนาย ดนัย จันทิม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 54 เรื่องการสนับสนุน ให้เรียนฟรี และมาตรา 178 ที่จะส่งผลผูกพันต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและอาณาเขตดินแดนไทย รวมทั้ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว และขัดต่อ กฎีตาสากลระหว่างประเทศหรือไม่

"บิกป้อม" ดับฝัน สปท.ไม่ชุดคลองกระ

อีกเรื่อง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯและ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีสภาขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ(สปท.) จะเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. พิจารณาทำ เขตเศรษฐกิจพิเศษเส้นทาง 9A จาก จ.สงขลา ถึง จ.กระบี่ ระยะทาง 185 กิโลเมตร (คลองกระ) ว่าเคยพูด หลายครั้งในเรื่องนี้คือไม่เอา ถ้า สปท.เสนอมาใหม่

ก็ยังยืนยันเหมือนเดิม เพราะต้องทำเรื่องอื่นก่อน ส่วนเรื่องนี้ใครจะทำก็ทำไป แต่โดยส่วนตัวไม่ได้ คิดทำหรือถือเป็นนโยบายในเรื่องนี้ถ้าอะไรที่กระทบ ต่อความมั่นคงไม่เห็น ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเพราะมี 2 พวก คือสนับสนุนและคัดค้าน ฉะนั้นเป็นแบบนี้ ตีอยู่แล้วกรณีเรือขนส่งวิ่งอ้อมก็ไม่เป็นไร ไม่เสียหาย

พท.จี้นายกฯทบทวนสิทธิพิเศษ ออฟศ.

ที่ศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาล นาย เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ขอให้ทบทวนการให้สิทธิพิเศษ แก่องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) กรณี รับงานปรับปรุงชุดลอกคูลอง ตำรวจสาธารณะ และ งานลอกท่อระบายน้ำ ผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ซึ่ง นโยบายนี้มีขึ้นหลังวันที่ 22 พ.ค.2557 ที่ให้สิทธิพิเศษ ออฟศ.รับงานจากรัฐบาล โดยต้องทำงานด้วยตัวเอง ห้ามจ้างช่วงต่อ และผู้ว่าการสำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน (สตง.) ระบุว่า ออฟศ.ทำผิดเงื่อนไข ว่าจ้าง เอกชนรับช่วงทำงานต่อ อีกทั้งปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์เคยมีหนังสือไปถึงอธิบดีกรมชลประทาน ว่า งานของ ออฟศ. ไม่เสร็จตามกำหนดเวลา ต้องเสีย ค่าปรับ อาจทำให้ ออฟศ.ขาดทุนได้ จึงขอให้นายกฯ ทบทวนและตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไป

มท.1 ไบ้อัดผิด ออฟศ.รับผิดชอบ

ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีนายพิศิษฐ์ สีลาวชิโรภาสผู้ว่าการ สตง. ระบุว่า มีบางโครงการ ชุดลอกคูลองที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ้าง ออฟศ.ดำเนินการ ทำผิดเงื่อนไข โดยได้ แจ้งเตือนต่อ ออฟศ. และ ปภ.ให้ทบทวนว่า ไม่ทราบ เรื่องนี้ ขอตรวจสอบก่อนว่า สตง.มีหนังสือแจ้ง ปภ.มาก่อนที่ ปภ.จะทำสัญญาว่าจ้าง ออฟศ. หรือเป็น ช่วงหลังจากที่ ปภ.ว่าจ้างไปแล้ว หากตรวจสอบพบ ว่ามีการทำผิดเงื่อนไข มีการจ้างช่วงเอกชนมาทำ แทนจริง ผู้รับผิดชอบต้องเป็น ออฟศ. ไม่แน่ว่า จะให้ ปภ.ใช้กฎหมายใดพิจารณายกเลิก หรือระงับ สัญญาในโครงการนี้ ทั้งนี้ จะสอบถามนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดี ปภ.อีกครั้ง

เชื้อสิงคโปร์เข้าใจสถานการณ์ไทย

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ห้องสีมาซัง ตึกไทย คู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายเตียวชีเฮียน (Teo Chee Hean) รองนายกรัฐมนตรีและ รมต.ประสานงาน ด้านความมั่นคงแห่งชาติสิงคโปร์ เข้าพบหารือ กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวระหว่างหารือว่า ขอบคุ้ดที่รัฐบาลสิงคโปร์แสดงความเข้าใจในสถานการณ์ประเทศไทย โดยเฉพาะพัฒนาการการเมืองไทย

ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 ของโรคเม็ป เพื่อวางรากฐานประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและบ้านเมือง ที่มีเสถียรภาพ แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การทุจริต และขจัดความเหลื่อมล้ำต่างๆและหวังว่าสิงคโปร์ จะยังคงสนับสนุนไทยต่อไปและยินดีที่นายกรัฐมนตรี สิงคโปร์ตอบรับเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำอย่างไม่ เป็นทางการ (Leaders' Retreat) ในครั้งต่อไป ที่จะจัดขึ้นในไทย เพราะจะเป็นโอกาสอันดีที่ทั้ง สองประเทศจะได้หารือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

"ประยุทธ์" จ่อบินถก "มันคงเอเชีย"

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงการประชุมความ มันคงภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 15 หรือเซกรี้-ลา ไดอะล็อก ประจำปี 2016 ที่ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 3 มิ.ย.นี้ ว่ากำลังเตรียมการเพื่อไปประชุมเซกรี้-ลา ไดอะล็อก โดยมีการเชิญผู้นำหลายประเทศ ซึ่งเป็นการให้ เกียรติเราไปพูดคุยกับผู้ร่วมประชุมกว่า 30 ประเทศ ในประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งตนได้เป็นสปี ค์โน้ตในการประชุมครั้งนี้ด้วย

"ทอม ดันดี" รับสารภาพคดี ม.112

ที่ศาลอาญาศาลนัดพร้อมคู่ความคดีที่พนักงาน อัยการคดีอาญา 6 เป็นโจทก์ฟ้องนายธนาถ ฐนวัชร นนท์ หรือทอม ดันดี อายุ 57 ปี เป็นจำเลยฐานดูหมิ่น สถาบันฯตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และทำผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา 14 (1) (3) และ (5) ซึ่งโจทก์ฟ้องและนำสืบว่า เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2556 จำเลยกับพวกที่ยังหลบหนีได้จับเวลาที่ ปราศรัยกลุ่ม นปช. โดยใช้ถ้อยคำหมิ่นประมาท ดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อสถาบันพระ มหากษัตริย์ และระหว่างวันที่ 13 พ.ย.2556-26 เม.ย.2557 จำเลยกับพวกได้นำคู่มือภาพและเสียง การปราศรัยของจำเลยกับพวกไปเผยแพร่ในสื่อ โซเชียลมีเดียทำให้ประชาชนทั้งในและนอกราช อาณาจักรเข้าใจผิดหลงเชื่อคำปราศรัยของจำเลย สร้างความเสียหายต่อสถาบันฯ โดยนายธนาถแถลง ต่อศาลขอเปลี่ยนคำให้การเดิมที่ปฏิเสธมาเป็นให้การ รับสารภาพ ศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ เวลา 09.00 น.

เรื่องไกรยีน'บิกตู'ระงับจ้าง'อผศ.'

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายเรื่องไกร ลีกิจวัฒน์ คณะทำงานกฎหมายพรรคเพื่อไทย เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอให้สั่งการเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษของการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) รับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ งานชุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกันน้ำและงานลอกท่อระบายน้ำ เพื่อตรวจสอบโครงการที่ อผศ.เป็นผู้สัญญาให้จบภายในรัฐบาลนี้

นายเรื่องไกรกล่าวว่า จากการตรวจพบว่า อผศ.มีการจ้างช่วงให้เอกชนดำเนินงาน ซึ่งขัดต่อเงื่อนไขสัญญา โดยจากการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พบว่าหลายโครงการที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้ว่าจ้าง มีการใช้งบประมาณที่เป็นทั้งงบลงทุน งบเงินกู้ บางโครงการยังสร้างไม่เสร็จตามสัญญา อาทิ งานที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ว่าจ้างจำนวน 657 โครงการ มูลค่ากว่า 1,800 ล้านบาท

กรมชลประทาน 180 โครงการกว่า 1,200 ล้านบาท สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 5 โครงการ มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท กทม. 3 โครงการ มูลค่ากว่า 14 ล้านบาท เป็นต้น แต่จากการตรวจสอบภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังระบุว่าหากปล่อยให้ อผศ.ดำเนินการโครงการต่างๆ ต่อไปโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานราชการ รวมถึงอาจเปิดช่องให้มีการเรียกค่าหัวคิวนำไปสู่การทุจริต จ้อราษฎ์ บังหลวมเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการดำเนินงานของ อผศ.ไม่ใช่เกิดจากรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ เนื่องจากยังไม่มีเอกสารเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารงานได้มีมติรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาสีพิเศษของหน่วยงานรัฐที่ให้อผศ.ได้รับสิทธิพิเศษ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 จึงขอให้นายกฯ พิจารณาในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยคณะกรรมการพิจารณาสีพิเศษ กระทรวงการคลัง ทบพวน ระงับสิทธิการดำเนินงานของ อผศ.

มุม ข้าราชการ 'อี.12'

นบส.84 (ต่อ)

เสนอไปแล้ว 30 รายแรก สำหรับข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ในรุ่นที่ 84 ของสำนักงาน ก.พ.

มาวันนี้ขอนำเสนอต่อไปอีกชุดหนึ่ง คือ 31.นางฉวีวรรณ สัตยญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 32.นายไชยรัตน์ นริภาพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 33.นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 34.นายสุวัฒน์ เขียวละมั่ง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว 35.นายจนาวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน 36.นางสาวจุฬามาศ ลิปลการถก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 37.นายก่อเกียรติ กุลแก้ว ประมงจังหวัดสงขลา กรมประมง 38.นายจตุรงค์ พลราช ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมปศุสัตว์

39.นายก่อเกียรติ จันทร์พิงสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน 40.นายสมจิตร์ ชีระบุญชัยกุล เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการเกษตร

41.นายสุเทพ ขวัญเผือก ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางกรมหม่อนไหม 42.นายคมกริช แก้วสำราญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 43.นายสุรียน พัชรภูกานนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 44.นางชริตติจาร คล่องการยิ่ง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร กรมการขนส่งทางบก 49.นายสมหวัง ทองขาว ขนส่งจังหวัดหนองคาย กรมการขนส่งทางบก 50.นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่ง กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

51.นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศกรมทางหลวง 52.นายถาวร แสงอำไพ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรัง กรมท่าอากาศยาน 53.นายประพันธ์ กาใจทราย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 54.นางจันทนา ภาคยทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นครราชสีมา) 55.นายพรพงษ์ ทุมมาศ เลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 56.นายบุญรุ่ง เสื่องงามเอี่ยม เลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี 57.นายอรรถพล เจริญชันษา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 58.นายจิระพงษ์ คุณหาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ที่ 8 (สงขลา) 59.นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 60.นายประเสริฐ ศิริภาพร ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

61.นายณรงค์ ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 62.นางสาวบังอรรัตน์ กาญจนศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 63. นายวิชัย ประทีปพิทย สถิติจังหวัดลำปาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ 64.นายธนเศรษฐ์ ไรจน์ชัยพร สถิติจังหวัดนครปฐม 65.นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร พนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 66.นางสาวพีรพัฒน์ อินทรชูป ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพตามันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน 67.นางสาวภาวิณี โกษา ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 68. นายอารีย์ เดวี พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก 69.นายพรศักดิ์ แสงเจริญ พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 70. นายชาย สังขะเวส ผู้อำนวยการกองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า รัษฎาราชการแทนผู้อำนวยการกองสิทธิประโยชน์ทางการค้ากรมการค้าต่างประเทศ

พรุ่งนี้อีกวันในการนำเสนอ นบส.84.

“อี.12”